

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ GIA VÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:25 /KH-UBND

*Gia Vân, ngày 28 tháng 10 năm 2022*

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Gia Vân**

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình); Công văn số 1918/BTP-TGPL ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 129 /KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND huyện Gia Viễn về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; UBND xã Gia Vân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG**

##### **1. Mục đích**

Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý (TGPL); tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL chất lượng cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội và đối tượng chính sách ở khu vực nông thôn bảo đảm công bằng trong mỗi công dân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

##### **2. Yêu cầu**

Bám sát các nội dung về trợ giúp pháp lý theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (*Nội dung 05 thuộc Nội dung thành phần số 08 của Chương trình: Nâng cao nhận thức, thông tin về TGPL tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ TGPL*) và các văn bản pháp luật về TGPL.

Nâng cao các hoạt động tuyên truyền tới người dân về quyền và lợi ích trong việc được TGPL; xác định rõ đối tượng thụ hưởng, cơ quan có trách nhiệm thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện và lộ trình thời gian thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trọng việc phối hợp triển khai.

### 3. Đối tượng thụ hưởng

Người dân, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người yếu thế, người thuộc diện được TGPL và Trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ chi hội đoàn thể tại các thôn xây dựng nông thôn mới theo Chương trình.

Người thực hiện trợ giúp pháp lý, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, Công an xã, Công chức cấp xã, Cán bộ đoàn thể xã và cá nhân có liên quan.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

### 1. Tổ chức có hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân, các tổ chức đoàn thể tại cơ sở thực hiện có hiệu quả hoạt động TGPL.

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, lồng ghép các hội nghị, đa dạng hóa các phương thức truyền thông về công tác TGPL cho người dân hiểu biết về TGPL và tiếp cận dịch vụ TGPL

UBND xã thường xuyên thực hiện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Chương trình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã. Đồng thời duy trì chế độ báo cáo về UBND huyện (Qua Phòng Tư pháp) theo quy định.

**2:** Đề nghị cấp trên thường xuyên tuyên tổ chức lớp tập huấn về cơ chế phối hợp thông tin TGPL cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm nâng cao năng lực, kiến thức về trợ giúp pháp lý để kịp thời hướng dẫn, giải thích, tư vấn cho người dân biết về quyền được TGPL,

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có kịp thời phản ánh, đề xuất về Ủy ban Nhân dân xã (*qua công chức Tư pháp-Hộ tịch*) để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định của pháp luật./.

#### **Nơi nhận:**

- HDPBGDPL huyện Gia Viễn;
- TT Đảng ủy, HĐND - UBND xã;
- Trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể xã;
- Công an xã
- Lưu: VT.

**TM. UBND XÃ  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Tâm**

